



ที่ สธ 0205.03.5/1134

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

22 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดการความรู้ด้านมาตรฐานการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM”

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ด้านมาตรฐานการให้รหัสโรค ฯ จำนวน 1 ชุด
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 1 ฉบับ
3. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ จำนวน 1 ชุด

ตามที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติโครงการจัดการความรู้ด้านมาตรฐานการให้รหัสโรค ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problem 10th Revision) , ICD-10-TM (Thai Modification) สำหรับบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการให้รหัสโรค (Coders) ที่สอบผ่านการรับรองมาตรฐานการให้รหัสโรค ระดับกลางไปแล้ว เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ และสามารถปฏิบัติงานด้านการให้รหัสโรสดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถวางแผนงานด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นั้น

ในการนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรค (Coder) ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่สอบผ่านการรับรองมาตรฐานการให้รหัสโรคระดับกลาง (เท่านั้น) ตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านมาตรฐานการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM” ในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2552 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี โดยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางเบิกต้นสังกัด และขอให้ส่งแบบตอบรับพร้อมตัวอย่างคำถามและคำตอบ (ตามความคิดของท่าน) ที่เป็นปัญหาในการให้รหัสโรคและหัตถการ มาคนละ 1 ตัวอย่าง(Case) กลับมายัง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2552

จึงเรียน/ 2.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ให้รหัสโรค (Coder) ในสังกัดของท่าน ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านมาตรฐานการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-10-TM” ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2590 1492